

การแต่งตั้ง LN,LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564

นำเสนอเมื่อ : 7 เม.ย. 2564

การแต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ทั้ง 183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย ศึกษาพิเศษ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และครูผู้สอนที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่าย ท้องถิ่น (Local Trainer : LT) เพื่ออบรมขยายผลให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งวางรากฐาน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว๓๕๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT)
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้ง ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ทั้ง ๑๘๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และครูผู้สอนที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) เพื่ออบรมขยายผลให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งวางรากฐาน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันท์ พิณะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๐

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน